

# เตลีพิวส์

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 หน้า 18

## สธ.เตรียมถกแก้ไขสารเร่งเนื้อแดง

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่มีการพบการปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อวัว ว่า คงต้องแจ้งให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ และดูแลเรื่องนี้ เพราะเมื่อมีมาตรฐานกำกับอยู่แล้วแต่ไม่ทำตามมาตรฐานก็ต้องไปจับกุมดำเนินคดีคนเลี้ยง เพราะ อย.ทำได้แค่เพียงห้ามขายเนื้อที่ปนเปื้อนเท่านั้น แต่คนเลี้ยงเป็นหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรฯ ดังนั้นต้องแยกหน้าที่กัน ถ้าตรวจเจอการปนเปื้อน อย.ก็ต้องห้ามขาย แต่เมื่อเกิดจากผู้ผลิตและมีข้อมูลชัดเจน ผมก็คงรับไปปรึกษาในระดับผู้

บริหาร คือ รมว.เกษตรฯ ว่าจะมีมาตรการควบคุมอย่างไร ซึ่งปัญหานี้คงต้องมีการบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

นพ.ประดิษฐ กล่าวต่อว่า หากมีการใช้สารเร่งเนื้อแดงก็ต้องไปจับกุมผู้เลี้ยง เพราะใช้สารห้ามใช้ อย.ทำได้แค่ปลายทางเท่านั้น ปัญหาการปนเปื้อนในอาหารเป็นเรื่องที่น่าห่วงที่สุด โดยอาหารหลายชนิดมาตรฐานกำกับอยู่แล้ว มีการห้ามใช้สารต้องห้าม เช่น ฮอริโมน แต่ก็มีการฝ่าฝืน ซึ่งถ้าจะให้ไปจับทั่วประเทศคงทำได้ยาก ดังนั้นต้องแก้ที่ต้นตอ คือถ้าไม่ทำตามมาตรฐานก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง.

# เตลิวีวส์

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 หน้า 18

## เชื่อกันว่ามีส่งผลไอคิวเด็กมีปัญหา

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตาม “8 ปีสีนามิ เด็กกับผลกระทบด้านจิตใจ” ที่บ้านคุณพุ่ม จ.ภูเก็ต ว่า จากโศกนาฏกรรมคลื่นยักษ์สีนามิ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2547 ความสูญเสียที่เกิดในประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล แม้เหตุการณ์จะผ่านพ้นไปแล้ว 8 ปี แต่ความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนยังคงไม่ลดเลือนไปจากความจริงจำของหลายคน ทั้งที่ประสบด้วยตนเอง และที่รับรู้จากข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่ยังไม่ลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ในประเทศไทยเด็กกว่า 1,400 คน ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้า ในขณะที่อีกกว่า 5 หมื่นคน สูญเสียครูอันเป็นที่รัก หรือโรงเรียนได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องได้รับการดูแลฟื้นฟูจิตใจอย่างต่อเนื่อง

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า จากการศึกษาติดตามเด็กที่เกิดในเหตุการณ์สีนามิตั้งแต่แรกคลอดถึง 3 ขวบ ใน จ.พังงา กระบี่ และภูเก็ต ในปี 2555 จำนวน 157 คน พบว่า เวลาผ่านไป 8 ปี เด็กกลุ่มนี้เจริญเติบโตขึ้น มีอายุอยู่ในช่วง 7-9 ปี เมื่อดูระดับสติปัญญา (ไอคิว) เด็กที่ จ.พังงา มีระดับสติปัญญาที่ 40% จ.กระบี่ ระดับสติปัญญาที่ 34.3% และ จ.ภูเก็ต ระดับสติปัญญาที่ 34.4% ส่วนความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กทั้ง 3 จังหวัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ผลจากการติดตามดังกล่าววิเคราะห์ว่า เด็กที่เกิดในสภาพแวดล้อมครอบครัว ชุมชน สังคมไม่ปกติ โดยเฉพาะพ่อแม่ พี่น้อง คนในครอบครัว สูญเสียชีวิต สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้เด็กมีสติปัญญาที่ 100 และก่อนไปทาง 70 โดยไอคิวเด็กไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 98-99 ดังนั้นเด็กที่สติปัญญาที่บ่งต้องเข้าไปส่งเสริมทั้งในครอบครัว และโรงเรียนต่อไป.

# เตลิพิวส์

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 หน้า 3

## ไทยไฟเขียวเปิดสอนแพทย์ต่างชาติ

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. นพ.ประดิษฐ สินทวณรัตน์ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงการเปิดการเรียนการสอนแพทย์นานาชาติในโรงเรียนแพทย์หรือในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นกลยุทธ์โครงการเมดิคัล ฮับ ว่า เป็นการสร้างชื่อเสียงทางวิชาการให้ชาวต่างชาติเชื่อถือว่ามารักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนแพทย์ดีกว่ามารักษาแค่ รพ.หนึ่งในเมืองไทย ดังนั้นโรงเรียนแพทย์ต้องดูว่าต้องการสอนด้านไหนเลือกมาที่เป็นสุดยอด หรือโรงพยาบาลเอกชนอาจเก่งในบางด้านก็ต้องเลือกมา ทั้งนี้กรณีโรงพยาบาลเอกชนต้องขึ้นอยู่กับความสนใจเพราะบางที่มีศักยภาพแต่อาจไม่สนใจ อย่างไรก็ตาม หากโรงพยาบาลเอกชนเปิดการสอนจะช่วยสร้างภาพลักษณ์และจุดขาย

นพ.ประดิษฐ กล่าวต่อว่า ตอนนี้แพทยสภากำลังจะเปิดโอกาส

ให้มีใบอนุญาตชั่วคราวนำแพทย์จากต่างประเทศเข้ามา แทนที่จะส่งแพทย์ไทย 1 คนไปเรียน ก็เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ 1 คนเข้ามาสอนแพทย์ไทย 30-40 คน เพราะการไปเรียนเมืองนอก ขั้นตอนมากมายต้องไปเริ่มต้นเป็นแพทย์ประจำบ้านใหม่

ด้าน นพ.สมพันธ์ คมฤทธิ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า การเปิดให้แพทย์ต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อเฉพาะทางในโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลเอกชน ทุกคนเห็นด้วยว่าควรจะใช้ทรัพยากรในภาคเอกชนให้เต็มที่ ตรงไปตรงมา แต่ต้องมีกฎเกณฑ์กติกากำหนดว่าเป็นการค้ากำไรก็อาจทำในลักษณะมูลนิธิ ตอนนี้โรงพยาบาลเอกชนมีอาจารย์แพทย์มากกว่าโรงเรียนแพทย์ด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม ต้องเขียนหลักสูตรและมีงบประมาณรองรับว่าจะเปิดสาขาใดบ้าง.

 **เส้นชีวิต**

# พบวิธีรักษาโรค มะเร็งต่อมลูกหมากได้เกลี้ยง

## ใช้วิธีซ่อนไส้ศึกเข้าไปแบบ "บ้านเมืองทรอย"

นักวิจัยมหาวิทยาลัยเซฟฟีลด์ของอังกฤษ อ้างว่าพบวิธีรักษาโรคมะเร็ง ด้วยวิธีส่งไส้ศึกจากภายนอก เข้าไปกวาดล้างมะเร็งของต่อมลูกหมากของหนูออกได้หมดเกลี้ยง

นักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีส่งไวรัสพิษผสมชาติเข้าไปในระบบภูมิคุ้มโรค คอดเข้าไปโจมตีเนื้อร้าย โดยใช้เซลล์โลหิตขาวเหมือนกับม้าเมืองทรอย ลอบส่งกำลังเข้าไปทำลายมะเร็ง

ศาสตราจารย์แคลร์ ลูอิส หัวหน้านักวิจัย แจ้งว่า ปกติหลังจากการรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด ซึ่งพลอยทำให้เนื้อเยื่ออื่นได้รับความเสียหายไปด้วย จะก่อให้เกิดเซลล์ของเม็ดโลหิตขาวทะลักออกมาท่วมทับบริเวณนั้นเป็นอันมาก เพื่อช่วยซ่อมแซมความเสียหาย "เราจึงได้ฉวยโอกาสนี้หาทางส่งไวรัสทำลายเนื้อร้ายแอบเข้าไปกลางใจเนื้อร้ายเลย"

ในการศึกษานี้ได้พบว่าหนูทดลองซึ่งได้รับการฉีดเซลล์โลหิตขาว หลังจากที่ได้รับเคมีบำบัดไปแล้ว 2 วัน เซลล์โลหิตขาวจะระเบิดออก หลังจากนั้น 12 ชม. โดยเซลล์แต่ละตัวจะยิงไวรัสออกมา 10,000 ตัว เข้าไปสังหารเซลล์มะเร็ง เมื่อตรวจหนูพวกนั้นอีก 40 วันต่อมา ไม่พบร่องรอยของเนื้อร้ายเหลือเลย.



วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 หน้า 7

## ให้เด็กอ่านหนังสือดีๆ ให้น้องหมาฟัง

เลิกใต้กับ

### ช่วยให้เรียนเก่งสอบได้คะแนนดีตามกัน

เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ถูกสั่งให้ ให้น้องหมา หรือคนฟังต่างๆ ตอนช่วงปิดเทอม ไปอ่านหนังสือให้น้องหมาฟัง เมื่อตอนช่วง ฤดูร้อน เป็นเวลาอาทิตย์ละครึ่งชั่วโมง เวลาปิดเทอม ต่างพากันสอบการอ่านทำ หลังจากที่ได้โครงการครบกำหนดลง ผล คะแนนได้ดีขึ้นไปตามๆกัน ปรากฏว่า บรรดานักเรียนในโครงการต่างพากัน

นักวิจัยด้านสัตวแพทยมหาวิทยาลัยทัฟส์ อ่านหนังสือเก่งขึ้น และทำคะแนนในกรสอบ ของสหรัฐฯ เป็นคนริเริ่มโครงการนี้ขึ้น ด้วย ดีขึ้นไปตามๆกัน ทั้งยังเกิดความรักการอ่าน การแนะนำให้นักเรียนชั้นประถมฝึกอ่านหนังสือ มากขึ้นด้วย.

## โรคสุขเกินเหตุ

**ช**วงนี้เป็นเวลาแห่งความสุข เนื่องจากเป็นช่วงบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่ แต่รู้หรือไม่ว่า หากสุขมากเกินไปก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

**รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ** ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บอกว่า มีคนอยู่จำนวนหนึ่งที่มีความสุขมากเกินไปจนเข้าข่ายเป็น “โรคแมเนีย” (mania) หรือโรคอารมณ์ 2 ขั้วระยะอารมณ์ดีผิดปกติ ธรรมชาติของโรคนี้มีแนวโน้มจะเริ่มป่วยหรือมักกลับเป็นซ้ำในช่วงฤดูหนาว แต่ก็พบได้ในฤดูอื่นด้วยเช่นกัน

ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้จะมีอารมณ์ดี มีความสุขมากผิดปกติ ชอบคุยจนลืมเวลา คุยไปหัวเราะไป ชอบท้าทายพูดคุยกับคนไม่เลือกหน้า พูดมาก พูดเร็ว พูดไม่หยุด แต่ก็มีบางคนที่มีอาการหงุดหงิดง่าย ฉุนเฉียวก้าวร้าว และหาเรื่องวิวาท เพราะมันใจสูงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนจนอาจเลยเถิดไปเป็นหลงผิดคิดว่าเป็นผู้วิเศษ

คนกลุ่มนี้จะขยันมากผิดปกติ จะทำงานหรือกิจกรรมอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทำเร็ว ทำทั้งวัน แต่มักจะทำไม่ค่อยเรียบร้อย ร่วมกับการนอนน้อยลงหรือไม่ยอมนอนทั้งคืน บางรายอาจติดต่อกันหลายคืน มีข้อสังเกตคือ ถึงแม้ไม่ได้นอนแต่คนเหล่านี้ก็จะไม่แสดงอาการง่วงเหมือนคนทั่วไป ยังคงมีพลังในการทำสิ่งต่างๆ อยู่เช่นเดิม อาการสำคัญอย่างอื่น คือ ชอบซื้อ ชอบแจก ชอบช่วยเหลือ (ที่ไม่ค่อยเหมาะสม) มีเงินเท่าไรจะซื้อหมด มีพฤติกรรมที่สร้างความสุขและความทำลายเกินพอดีที่โดยปกติเจ้าตัวไม่เคยทำหรือทำมากขึ้นกว่าเดิมมาก เช่น แต่งหน้าทาปากและสวมเสื้อผ้าสีฉูดฉาด ร้องรำทำเพลง ออกงานสังคมมากขึ้น โทรศัพท์มากผิดปกติ

โรคนี้ไม่ใช่โรคจิตและรักษาให้หายเป็นปกติจนกลับไปทำงานได้ดังเดิม หากเป็นครั้งแรกจำเป็นต้องรักษานานประมาณ 1 ปี หากหยุดยาเร็วกว่านั้น ผู้ป่วยจะกลับเป็นซ้ำในเวลาไม่นาน ดังนั้น จึงควรกินยาสมานอารมณ์ให้ครบกำหนด ในรายที่เป็นบ่อยครั้งจำเป็นต้องกินยานานขึ้น ควรจัดสิ่งแวดล้อมไม่ให้เครียด ให้ผู้ป่วยจัดการตนเองได้หลายๆ ทาง เช่น ออกกำลังกาย

ข่าวในพระราชสำนัก การเมือง กีฬา บันเทิง ไลฟ์สไตล์ วิชาการ เศรษฐกิจ การศึกษา ต่างประเทศ  
การศึกษา การเกษตร สาธารณสุข วัฒนธรรม คุณครูในดวงใจ คนเก่งเปล่งประกาย ข่าวกูป สวัสดิ์แคมป์ส

เรื่องเด่น : ว่าที่เฟรชชีที่ไม่ธรรมดา 'เก้า-จิรายุ' | สืบพบฆาตกรรม 3 พันกว่าปี ปลงพระชนม์พระเจ้าแรมซีสที่ 3 | สธ.เปิดเกณฑ์บรรจุลูกจ้าง

## ประโยชน์แท้จริงของยาทำให้นอนหลับ ที่แท้เกิดขึ้นเองในจิตใจของคนใช้ทั้งสิ้น



นักวิจัยซึ่งได้ศึกษาคุณประโยชน์ของยานอนหลับขนานต่างๆ กล่าวว่า คุณประโยชน์ของยาเหล่านี้ ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใช้เอง

นักวิจัยทั้งของมหาวิทยาลัยลินคอล์นและโรงเรียนแพทย์สาร์วาร์ดของสหรัฐฯ กล่าวว่า "ความสำคัญทางด้านการแพทย์ของยาเหล่านี้เป็นที่น่าสงสัย" และเปิดเผยผลการศึกษาว่า ยาพวกนี้จะออกฤทธิ์ก็ต่อเมื่อคนไข้เกิดความรู้สึกในใจขึ้นแล้วเท่านั้น ยังไม่พบหลักฐานในการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า ยาเป็นคุณประโยชน์ในการแก้ปัญหาการนอน แบบเดียวกับคุณประโยชน์ของการนอน อย่างพอเพียงเลย.

### ไทยรัฐออนไลน์

โดย ทีมข่าวการศึกษา  
25 ธันวาคม 2555, 12:00 น.

### เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

- 6 ข่าว
- ไม่มีรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง

tags:

กำลัง

\* บทความนี้  
แสดงความคิดเห็น  
โดยสมาชิก

ข

2

โ

1

๙

!

f

โ

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Enter Keywords Here ..

ค้นหาข่าว

หน้าหลัก

การเมือง

เศรษฐกิจ

อสังหาฯ

ประกันภัย

บันเทิง

อาชญากรรม

กีฬา

การศึกษา

สาธารณสุข

เฟซ [14:58 น.]...

## สาธารณสุข

### ชาโนฟี หนุนป้องกันไข้เลือดออก

#### จัดนิทรรศการภาพ "บ้านเพาะรัก ไม่เพาะยุง"

กรมควบคุมโรค จับมือ สมาคมโรคติดต่อในเด็กแห่งประเทศไทย รมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จัดแสดงนิทรรศการประกวดวาดภาพระบายสี "บ้านเพาะรัก ไม่เพาะยุง" เผยแรงบันดาลใจเยาวชนผู้ชนะเลิศการประกวด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมโรคติดต่อในเด็กแห่งประเทศไทย สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดแสดงนิทรรศการผลการทำงานประกวดวาดภาพระบายสี "บ้านเพาะรัก ไม่เพาะยุง" นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นด้วยความสนับสนุนจาก บริษัท ชาโนฟี ปาสเตอร์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนของมนุษย์ เพื่อนำเสนอผลงานชนะเลิศและผลงานที่โดดเด่นของนักเรียนที่เข้าประกวดรวม 40 ภาพ ณ บริเวณโถงชั้น L หน้าห้องสมุด หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร



กทม.

ยานยนต์

ภูมิภาค

ซูเปอร์สตาร์

ต่างประเทศ

ดวงรายวัน

ติดต่อเรา

น.พ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงที่มาของนิทรรศการครั้งนี้ว่า โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสำคัญในกลุ่มประเทศอาเซียน กว่าร้อยละ 70 ของโลก มีสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นเหมาะสำหรับการแพร่พันธุ์ของยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ประชุมของรัฐมนตรีอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย มีมติร่วมกันที่จะรวมกันเป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก

ศ.พญ.อุษา ทิสยากร นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่มักเกิดขึ้นในเด็ก แต่ในปัจจุบันวัยรุ่นและวัยทำงานก็เป็นโรคนี้น่ามากขึ้นด้วย ซึ่งผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ถ้าไม่ได้พบแพทย์และได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม การประกวดวาดภาพระบายสีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญ รู้จักและเข้าใจวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก และนำไปปฏิบัติที่บ้านและภายในชุมชนของตนเอง

การประกวดดังกล่าวได้ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้มีการนำผลงานชนะเลิศและผลงานที่โดดเด่นมาจัดแสดงให้กับประชาชนทั่วไป ณ บริเวณห้องโถง L หน้าห้องสมุด หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายในนิทรรศการประกอบไปด้วยผลงานจากการประกวดภาพวาดระบายสีที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมไปถึงผลงานที่โดดเด่น ในหัวข้อ "บ้านเพาะรัก ไม่เพาะยุง" เนื้อหาของภาพบอกเล่าถึงคนในครอบครัวที่แสดงความรักความห่วงใยซึ่งกันและกัน ด้วยการช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามลักษณะต่างๆ ในบ้าน เพื่อป้องกันโรคเลือดออกไม่ให้เกิดกับคนในครอบครัว ซึ่งผลงานแต่ละภาพนั้นได้สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ และสอดแทรกความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของเด็กๆ และเยาวชน พร้อมแสดงถึงความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวที่จะช่วยเป็นเกราะป้องกันโรคไข้เลือดออกได้เป็นอย่างดี

เดช อุ่นเรือง นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) จ.นครราชสีมา ผู้ชนะเลิศรางวัลระดับมัธยมศึกษา กล่าวถึงผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ว่า ตนเองเป็นคนชอบวาดรูป และวาดมา 10 ปีแล้ว เมื่อเห็นว่ามีโครงการประกวดวาดภาพจึงสนใจเข้าร่วมการประกวด อีกทั้งภายในหมู่บ้าน โรงเรียนที่กำลังศึกษา และครอบครัว ก็กำลังมีการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคนี้อยู่ จึงเป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพชุดนี้

ด้าน ด.ญ.วิภาวี รัตตมณี นักเรียนจากโรงเรียนครุโณทัย จ.ตรัง ผู้ชนะเลิศรางวัลระดับประถมศึกษา เยาวชนอีกหนึ่งคนที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ เพราะชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กและทางบ้านก็สนับสนุนให้ร่วมประกวด



วันที่ 25/12/2555 เวลา 10:51 น.



## ตั้งทีมสอบ รพ.ระยอง รักษาเด็ก 15 ตายจากไข้เลือดออก

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 25 ธันวาคม 2555 15:06 น.



ถูกใจ 7 คนถูกใจสิ่งนี้ เป็นคนแรกจากเพื่อนของคุณ

เด็กสาววัย 15 ป่วยไข้เลือดออกตาย หลังเข้ารับรักษาตัวที่ รพ.ระยอง ญาติลูกฮือไม่พอใจผลการรักษา สธ.เตรียมสั่งตั้งกรรมการสอบ พร้อมประสานหน่วยงานนอก ตรวจสอบมาตรฐานการรักษา ยันให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย เดือน ปชช.มีไข้ขึ้นสูงเกิน 2 วัน กินยาแก้ไข้ไม่ลดลง ให้รีบพบแพทย์ห้ามซื้อยากินเอง

วันนี้ (25 ธ.ค.) นพ.ทวีชัย ภูมิธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประจำพื้นที่ จ.ระยอง ให้สัมภาษณ์ว่า จากกรณี น.ส.อชิรญา อุดานนท์ อายุ 15 ปี นักเรียน ม.4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กทม.เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก หลังเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ระยอง เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ที่ผ่านมา และญาติไม่พอใจในผลการรักษา ยังมีความสงสัยในสาเหตุการเสียชีวิตดังกล่าว สธ.จึงได้ดำเนินการเร่งด่วน 3 เรื่องใหญ่ คือ 1.ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยมี นพ.ดำรงศักดิ์ สมบุญตานนท์ สาธารณสุขนิเทศก์ ประจำพื้นที่ จ.ระยอง เป็นประธาน และให้รายงานผลโดยด่วนที่สุด พร้อมกันนี้ จะเชิญ 3 หน่วยงานนอก ได้แก่ แพทย์สภา ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ และราชวิทยาลัยกุมารเวชกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาชีพ ตรวจสอบมาตรฐานการรักษา ให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่ายอย่างเต็มที่

"ผู้เสียชีวิตรายนี้ เป็นผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีอาการรุนแรง และพบได้้น้อยมาก ในเบื้องต้นได้รับรายงาน ว่า ทีมแพทย์ที่ให้การดูแลผู้เสียชีวิตประกอบด้วย อายุรแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา และกุมารแพทย์ และพยาบาล ซึ่งได้ให้การดูแลตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก แต่อย่างไรก็ตามจะเดินทางไปตรวจสอบที่ รพ.ระยอง ในบ่ายวันนี้" นพ.ธวัชชัย กล่าว

นพ.ธวัชชัย กล่าวอีกว่า 2.สธ.ได้ประสานสำนักอนามัย กรุงเทพฯ เพื่อควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่เขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่ และเกิดการติดเชื้อดังกล่าว และ 3.การพิจารณาการเฝ้าระวังโรคระบาดผู้เสียชีวิตตามความเหมาะสม

"ขณะนี้ประเทศไทยพบผู้ป่วยไข้เลือดออก ได้ตลอดปีและพบได้ทุกวัย ข้อมูลจากสำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในปี 2555 ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.-18 ธ.ค.ทั่วประเทศ มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก สะสม 71,299 ราย เสียชีวิต 78 ราย ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2554 อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.11 โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่ภาคกลาง พบ 136.15 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือภาคใต้ พบ 124.22 ต่อแสนประชากร" นพ.ธวัชชัย กล่าว

นพ.ธวัชชัย กล่าวด้วยว่า ขออย่าเตือนประชาชนที่สงสัยว่าป่วยเป็นไข้เลือดออก ซึ่งมีอาการไข้สูงลอยติดต่อกัน 2 วันขึ้นไป ไม่มีอาการไอ กินยาลดไข้แล้วไม่ลด ขอให้รีบพบแพทย์เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง และไม่ควรรีดยากินเอง โดยเฉพาะยาลดไข้ที่มีฤทธิ์กัดกระเพาะอาหาร เช่น ยาแอสไพริน ยาแก้ปวด กลุ่มไอบิพรufen ซึ่งยาดังกล่าวจะทำให้มีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร เป็นอันตรายถึงชีวิต





ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

## สาวใจแตกรีดลูกทิ้งในห้องน้ำโรงเรียนกรุงเก่า

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 25 ธันวาคม 2555 18:32 น.

 Tweet 0

 +1 0

 ถูกใจ  เป็นคนแรกของเพื่อนของคุณที่ถูกใจสิ่งนี้



คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น



**พระนครศรีอยุธยา** - ตำรวจพระนครศรีอยุธยา เข้าตรวจสอบศพทารกวัย 5 เดือน ในห้องน้ำโรงเรียนบ้านพลับ อ.บางปะอิน คาดวิญรุ่มแห่งลูกแล้วทิ้ง

เวลา 15.30 น. วันที่ (25 ธ.ค.) ร.ต.ท.สมเจณ์ ธรรมบุตร ร้อยเวร สภ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งพบซากศพทารกที่ท่อระบายน้ำของห้องน้ำโรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวงษ์ราช) ม.5 ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบซากศพทารกเพศชาย และกระดูกที่ท่อระบายน้ำข้างล่างของห้องน้ำโรงเรียนท่ามกลางชาวบ้านมามุงดูกันจำนวนมาก

จากการสอบถาม น.ส.สกุลดารา ศักดิ์ทิพย์สกุล ครูผู้ชำนาญการ 1 โรงเรียนบ้านพลับ เล่าว่า เมื่อตอนเวลา 14.40 น. ตนได้ออกมาจากห้องประชุมเพื่อจะเข้าห้องน้ำ เมื่อเข้าไปในห้องน้ำพบว่า น้ำในโถส้วมเป็นสีเลือดจึงเรียกเพื่อนครูมาดู และลงมาดูที่โถส้วมห้องน้ำพบว่า มีซากศพทารกอายุครรภ์ประมาณ 5 เดือน กองรวมอยู่กับรก และอุจจาระอยู่ที่ตรงปลายท่อที่แตกจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ คาดว่าเพิ่งจะถูกทิ้งไม่ถึง 2 ชั่วโมง

จากการสอบถามชาวบ้านและเวกใกล้เคียงกับโรงเรียนแล้วพบว่า ช่วงกลางวันมีวัยรุ่นผู้หญิง 2 คนขี่รถจักรยานยนต์มาวิ่งเล่นอยู่ที่ศาลาข้างโรงเรียนแล้วมาเข้าห้องน้ำ จากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปในลักษณะกุมท้องเหมือนคนปวดท้องมาก คาดว่าคงจะปวดท้องแล้วทิ้งลูกจึงให้ผู้นำชุมชนไปตรวจสอบว่าเป็นคนใหม่บ้านหรือไม่ เพราะเกรงว่าจะเสียเลือดมากจากการตกลูก